



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
เรื่อง ผลการคัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๖๓

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอนให้ได้รับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็นครูดีในดวงใจ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยจะประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ และจะดำเนินการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ครูดีใน ดวงใจ” ในวันที่ ๑๔ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ณ สถานที่กรุงเทพมหานคร พร้อมจัดพิธีมอบเกียรติบัตร เชิดชู เชิดชูเกียรติและโล่รางวัลในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ (วันครู) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ เผยแพร่ประวัติผลงานผู้ที่ได้รับรางวัลทางหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ “ครูดีในดวงใจ” และผู้ที่ได้รับรางวัลระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จะได้รับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ประวัติ ผลงานให้ปรากฏต่อสาธารณชน ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ ดำเนินการคัดเลือกครูสายงานการสอน เพื่อรับรางวัลครูดีในดวงใจระดับสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๓ คน และให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการคัดเลือกจากผู้ที่ได้รับรางวัลระดับสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๑ คน นำเสนอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับรางวัลครูดีใน ดวงใจ ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บัดนี้ การพิจารณาคัดเลือกดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๖๓ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ และผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลครูดี ในดวงใจ ครั้งที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๖๓ ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

(นายเอกวัฒน์ ล้อสุรินทร์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
ผู้อำนวยการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครูตีในดวงใจ ครั้งที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๖๓
ระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

ที่	ชื่อ - สกุล ผู้ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง	วิทยฐานะ	โรงเรียน
<u>ระดับปฐมวัย</u>				
๑.	นางวัลยา ตาดเดิม	ครู ค.ศ.๑	-	พรหมานุเคราะห์
<u>ระดับประถมศึกษา</u>				
๑.	นางสาววรรรณ อินทสุวรรณ	ครู ค.ศ.๑	-	บ้านปลายคลอง ๒๐
<u>รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา</u>				
๑.	นางพิชญภา ศรীরสาร	ครู ค.ศ.๑	-	วัดบางสมัคร

รายชื่อผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลครูตีในดวงใจ ครั้งที่ ๑๖ พ.ศ.๒๕๖๒
ระดับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่	ชื่อ - สกุล ผู้ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง	วิทยฐานะ	โรงเรียน
๑.	นางพิชญภา ศรীরสาร	ครู ค.ศ.๑	-	วัดบางสมัคร